

## **KẾT LUẬN THANH TRA**

### Về việc thanh tra hành chính Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Thực hiện Quyết định số 572/QĐ-SGDĐT, ngày 09/02/2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông về việc thanh tra hành chính tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông. Đoàn Thanh tra 572 đã tiến hành thanh tra tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu từ ngày 14/02/2017 đến ngày 15/02/2017. Căn cứ báo cáo của Trường đoàn thanh tra ngày 21 tháng 02 năm 2017, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông kết luận như sau:

#### **I. KHÁI QUÁT**

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu được thành lập theo Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông. Trường đặt ở thôn Tân Phú, xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp. Học sinh của trường bao gồm học sinh các xã: Quảng Tín, Đắk Ru, Hưng Bình và một phần của xã Đắk Ngo huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông và xã Phú Sơn, tỉnh Bình Phước. Năm học 2016-2017, tổng số công chức, viên chức và người lao động của Nhà trường là 43 người, trong đó có 01 Hiệu trưởng, 02 Phó hiệu trưởng, 33 Giáo viên và 07 Nhân viên văn phòng. Tại thời điểm thanh tra, Nhà trường có 16 lớp với 600 học sinh.

Về cơ sở vật chất Nhà trường có tương đối đầy đủ cho các phòng học. Tuy nhiên, cơ sở vật chất hiện tại còn thiếu nhiều hạng mục để phục vụ cho quá trình dạy và học, cụ thể: Nhà đa năng, nhà thí nghiệm, các phòng học chức năng; Trang thiết bị dạy học các bộ môn; Thiết bị tin học phục vụ cho việc dạy học môn Tin học.

Hiện tại có 01 phòng học vi tính với 30 máy; 01 phòng học ngoại ngữ đã được trang bị bảng điện tử thông minh và các phần mềm dạy học.

#### **II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH**

**Nội dung 1. Công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị; công tác quản lý tài chính, tài sản**

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu chuyển lên cơ sở mới vào tháng 8/2016. Điều kiện cơ sở vật chất mới đáp ứng tương đối đầy đủ cơ sở vật chất cho nhà trường trong việc dạy và học, cụ thể:

- Dãy nhà học, nhà hiệu bộ





- Trang thiết bị văn phòng

Tuy nhiên, cơ sở vật chất hiện tại còn thiếu nhiều hạng mục cấp bách, cần bổ sung để phục vụ cho quá trình dạy và học, cụ thể:

- Nhà đa năng, nhà thí nghiệm, các phòng học chức năng
- Trang thiết bị dạy học các bộ môn
- Thiết bị tin học phục vụ cho việc dạy học môn Tin học.

Năm 2016 nhà trường đã nhận Thiết bị Ngoại ngữ do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư, giá trị: 303.204.000 đồng, đã đưa vào sổ theo dõi tài sản theo quy định.

Trong điều kiện hiện tại của đơn vị, đơn vị không tiến hành xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất. Thực hiện Thông tư 35/2016/TT-BTC ngày 10/4/2016 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; Công văn số 2158/SGDDĐT-KHTC ngày 15/12/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện quy định tại Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nên đơn vị không tiến hành mua sắm tài sản cố định. Đơn vị đã nhận bàn giao thiết bị thuộc dự án trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, xã Đắk Ru, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1), giá trị: 962.803.000 đồng, đã có biên bản bàn giao, nhà trường đã tiến hành vào sổ theo dõi Tài sản cố định theo quy định hiện hành.

Qua kiểm tra, xác minh, Nhà trường đã xây dựng Kế hoạch quản lý cơ sở vật chất nhà trường năm học 2016 - 2017; chưa thực hiện niêm yết công khai danh sách các TBDH hiện có của đơn vị để các tổ chuyên môn và giáo viên biết để sử dụng.

Công tác quản lý tài chính, tài sản trong nhà trường được thực hiện nghiêm túc dưới sự chỉ đạo, giám sát trực tiếp của Hiệu trưởng và sự phối hợp của các bộ phận có liên quan. Tuy nhiên năm 2016 đơn vị trích thiếu 40% nguồn cải cách tiền từ nguồn thu học phí. Cụ thể: Số thu trong năm 2016: 147.183.329 đồng, số trích 40% thực hiện cải cách tiền lương: 58.873.331 đồng, kinh phí đã chi cải cách tiền lương: 16.335.623 đồng, số trích thiếu: 40.643.176 đồng.

Thực hiện công khai, dân chủ đúng theo quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Chế độ, chính sách của giáo viên và học sinh được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được kế toán hạch toán đầy đủ, kịp thời, sổ sách, chứng từ kế toán thực hiện theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

### **Nhận xét nội dung 1.**

Nhà trường đã thực hiện khá tốt công tác sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học; công tác quản lý tài chính trong ngân sách. Tuy nhiên, các phòng chức



năng, phòng thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm, thư viện chưa có kế hoạch hoạt động năm học và nội quy; việc sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên còn ít, chủ yếu tập trung ở hai bộ môn Anh văn, Tin học.

### **Nội dung 2. Việc thực hiện đổi mới giáo dục đối với cấp học THPT**

Qua kiểm tra, xác minh, Hiệu trưởng bước đầu đã đổi mới công tác quản lí giáo dục theo Công văn số 4235/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017, việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiệu trưởng đã tổ chức quán triệt đầy đủ chức năng nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ công tác cho các Phó hiệu trưởng, tổ trưởng, giáo viên; việc bố trí, sử dụng cán bộ, nhà giáo hợp lý, đúng chuyên ngành, chuyên môn đào tạo, phù hợp với nguyện vọng và năng lực công tác của giáo viên, đảm bảo hiệu quả công tác; đã xây dựng Kế hoạch năm học 2016-2017, Kế hoạch kiểm tra nội bộ được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và thực hiện triển khai có hiệu quả, tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên sinh hoạt chuyên môn qua mạng theo đúng quy định của Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học/TTGDTX qua mạng.

Nhà trường đã chủ động phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc thực hiện kế hoạch Năm học của nhà trường nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh về đức, thể, mỹ; thực hiện đúng Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT; giáo viên chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận; thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra cho mỗi chương và cả chương trình môn học theo công văn số 11/SGDĐT-GDTrH ngày 06/01/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra; tổ chức dạy thêm, học thêm trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất với phụ huynh và tự nguyện của học sinh phù hợp với sự đổi mới trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 của Bộ GDĐT.

### **Nhận xét nội dung 2.**

Nhà trường thực hiện đổi mới giáo dục đối với cấp học THPT đầy đủ, khá tốt. Tuy nhiên, việc đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn chưa cập nhật kịp thời, sinh hoạt tổ chuyên môn còn mang nặng thể thức hành chính, chưa đi sâu phân tích bài dạy trên lớp, phân tích sự đổi mới phương pháp dạy học, hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh.

### **Nội dung 3. Việc thực hiện thu chi kinh phí giáo dục (ngoài ngân sách)**

Qua kiểm tra, xác minh, Nhà trường đã tiếp nhận tài trợ tự nguyện theo Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT, ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng số tiền là 558.300.000đ (có bảng tổng hợp thu và biên bản thống nhất của Ban đại diện cha mẹ học sinh kèm theo), tại thời điểm thanh tra, nhà trường đã chi theo kế hoạch là 549.994.000 đồng, việc tiếp nhận và chi thực hiện đúng nguyên tắc tài chính. Các khoản đóng góp được thỏa thuận giữa nhà trường và

... X. I  
S  
ÁO  
V.  
ÁO  
Đ. Á. K



cha mẹ học sinh để thực hiện nhiệm vụ thay trách nhiệm cha mẹ học sinh trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh thực hiện nghiêm túc, chứng từ hoá đơn đầy đủ.

1. Thu theo thỏa thuận: Tổng thu: 68.850.000đ, đã chi: 66.007.350đ

2. Thu khen thưởng: Tổng thu: 59.670.000đ, đã chi: 31.400.000đ

Tuy nhiên, một số chứng từ chưa chặt chẽ, cụ thể là các chứng từ hoá đơn còn thiếu chữ ký của người mua, phiếu chi thiếu chữ ký của kế toán.

Về dạy thêm, học thêm, Nhà trường đã được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 992/QĐ-SGDĐT ngày 08/9/2015 về việc gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm cho Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Tại thời điểm thanh tra, đã thu tổng số tiền là 678.325.000đ, đã chi 619.608.000đ (tồn 55.617.000đ), việc quản lý tài chính thu, chi đúng theo qui định và theo kế hoạch bảo đảm công khai minh bạch và hiệu quả. Tuy nhiên, việc quản lý chuyên môn dạy thêm học, thêm chưa chặt chẽ, cần chỉ đạo việc lên kế hoạch và thực hiện việc giảng dạy của giáo viên.

### ***Nhận xét nội dung 3.***

Nhà trường thực hiện tốt công tác xã hội hóa theo Thông tư 29, vận động Ban đại diện cha mẹ học sinh ủng hộ, tài trợ cho nhà trường; đã chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm các lớp tổ chức tốt cuộc họp phụ huynh đầu năm học; có dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động giáo dục. Việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ, tài trợ, thỏa thuận của phụ huynh học sinh đã có sự thống nhất giữa Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, nhà trường với Hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí được ủng hộ, tài trợ (*Thể hiện trong Quy chế hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2015 - 2016, ngày 22/8/2016*). Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh, thu, chi kinh phí dạy thêm học thêm bảo đảm nguyên tắc tài chính, thực hiện tốt công khai, dân chủ.

### **III. KẾT LUẬN**

**Nội dung 1:** Nhà trường đã thực hiện khá tốt công tác sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học; công tác quản lý tài chính trong ngân sách.

**Nội dung 2:** Việc đổi mới giáo dục của nhà trường thực hiện khá tốt. Hạn chế là một số nội dung đổi mới giáo dục chưa bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên; việc quản lý các hoạt động và đổi mới phương pháp dạy học của nhà trường ứng dụng công nghệ thông tin còn ít; việc tổ chức thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn Tiếng Anh chưa thực hiện 4 nội dung đánh giá.

**Nội dung 3:** Việc thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính trong ngân sách và ngoài ngân sách năm học năm học 2016-2017 thực hiện khá tốt.

### **IV. Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

Nhận được Kết luận Thanh tra này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu nghiêm túc rút kinh nghiệm từ nhận

xét các nội dung 1, 2 và 3. Tổ chức thực hiện Kết luận trên và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản sau khi đã khắc phục những nội dung nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- Thanh tra tỉnh (để báo cáo);
- Giám đốc (để chỉ đạo);
- THPT Nguyễn Đình Chiểu (để thực hiện);
- Webside của Sở GDĐT;
- Lưu VP, TTr.



**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Sĩ Thành**



